

ชื่อเรื่อง	ศึกษาการฟื้นฟูคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของ อัครทูตในพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ1-47
ผู้จัดทำ	นางสาวศันสนีย์ วรรณลัย
หลักสูตร	ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์.ดร.ดำรงไท อุปเงิน
วันที่อนุมัติผลงาน	วันที่ 9 มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า	133 หน้า
คำสำคัญ	การฟื้นฟู

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง "ศึกษาการฟื้นฟูคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ข้อ1-47" เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูของคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการ เป็นการศึกษาและวิจัยภายในคริสตจักรห้วยแก้ว สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพราะผู้ทำการศึกษาระสงค์จะได้รับข้อมูลจากคริสตจักรห้วยแก้วเท่านั้น นอกจากการวิจัยจากแบบสอบถามแล้ว ผู้ทำการศึกษายังได้ศึกษาถึงรายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งสรุปวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พอสังเขปดังนี้

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา สมมติฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการดำเนินการเขียน นิยามคำศัพท์ ของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ โดยผู้ทำวิจัยในฐานะที่เป็นสมาชิกคริสตจักรห้วยแก้ว และรับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูในหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ มีความประสงค์ที่จะศึกษาการฟื้นฟูของคริสตจักรห้วยแก้วเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการ เพื่อจะได้แนวทางในการฟื้นฟูคริสตจักรต่อไปในอนาคต

บทที่ 2 ศึกษาถึงการฟื้นฟูคริสตจักรในกิจการ 2:1-47 โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเบื้องหลังของพระธรรมกิจการ สถานการณ์เบื้องหลังของคริสตจักร การวิเคราะห์ข้อพระคัมภีร์ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ และผลการฟื้นฟู โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูในวันเพนเทคอสต์ที่แสดงถึงการเริ่มต้นยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ความรอด เพื่อช่วยให้เข้าใจเรื่องของการฟื้นฟูชัดเจนขึ้น

บทที่ 3 ศึกษาการฟื้นฟูในสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1924 – 1950 ซึ่งได้ศึกษาเรื่องประวัติสภาคริสตจักรในประเทศไทย ความเป็นมาของการฟื้นฟูในสภาคริสตจักรในประเทศไทย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลและปัญหาการฟื้นฟู จากวรรณกรรม เพื่อจะได้บทเรียนการฟื้นฟูของสภาคริสตจักรในอดีตที่ผ่านมา ทำให้พบว่า การฟื้นฟูในสภาคริสตจักรฯ ได้เกิดผลดีต่อคริสตจักรหลายอย่าง แต่ขบวนการนี้ก็ยังไม่สามารถนำคริสตจักรมาถึงจุดที่ทำให้รู้สึกว่าการฟื้นฟูได้ฟื้นฟูแล้ว แม้ว่าจะมีการกลับใจใหม่ มีความตื่นตัว มีการประกาศที่เกิดผล แต่ในระยะยาวนั้นประเด็นการฟื้นฟูคริสตจักรยังเป็นประเด็นอันสำคัญยิ่ง ที่ยังเป็นเป้าหมายหลักซึ่งคริสตจักรยังไม่ถึง ยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นฟูเป็นเพียงการทำให้คริสเตียนตื่นตัวขึ้นระยะหนึ่ง เมื่อผู้ทำการฟื้นฟูกลับออกไปการตื่นตัวนั้นก็อ่อนลง อีกทั้งลักษณะการฟื้นฟูยังเป็นรูปแบบที่มาจากที่อื่นไม่เข้ากับบริบทคริสตจักรไทย

บทที่ 4 ศึกษาถึงการฟื้นฟูของคริสตจักรห้วยแก้ว ซึ่งได้ศึกษาในเรื่องประวัติคริสตจักร เบื้องหลังวัฒนธรรม รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ เหตุผลการฟื้นฟูการฟื้นฟูคริสตจักรปี ค.ศ. 2000 – 2006 วิธีดำเนินการ และผลการฟื้นฟูพบว่า การฟื้นฟูในแต่ละปีมีสมาชิกมาร่วมน้อยมากไม่ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้ เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี และสมาชิกไม่ค่อยจะสนใจเข้าร่วม เนื่องจากรูปแบบการฟื้นฟูไม่ค่อยแตกต่างจากการนมัสการในวันอาทิตย์ตอนเช้า ทำให้สมาชิกคริสตจักรไม่ค่อยตื่นตัวกับการฟื้นฟูและการจัดการฟื้นฟู และจะเห็นว่าไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ที่รองรับหลังจากการฟื้นฟูเสร็จ จึงดูเหมือนว่าการจัดการฟื้นฟูในแต่ละปีไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สักเท่าใดนัก

บทที่ 5 ศึกษาถึงความคิดเห็นของสมาชิกคริสตจักรห้วยแก้วในเรื่องการฟื้นฟูของคริสตจักรห้วยแก้วเพื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของอัครทูตในพระธรรมกิจการ 2:1-47 โดยการออกแบบสอบถาม จำนวน 40 ชุด เพื่อที่จะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการออกแบบสอบถามของสมาชิกคริสตจักรนำไปสรุปหาแนวทางการฟื้นฟูสำหรับคริสตจักรต่อไป

บทที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูจากพระธรรมกิจการ 2:1-47 จากสภาคริสตจักรในประเทศไทย และจากความคิดเห็นของสมาชิกคริสตจักรห้วยแก้ว ซึ่งสรุปได้ว่า

1) การฟื้นฟูของอัครทูตในพระธรรมกิจการนั้น เป็นการทำพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกระทำในคริสตจักรของพระองค์ และยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการประกาศข่าวประเสริฐ จึงทำให้เกิดผลอย่างมาก

2) การฟื้นฟูในสภาคริสตจักรในประเทศไทย เน้นพันธกิจด้านการประกาศ ซึ่งมักจะกระทำในรูปแบบที่เข้าใจ เพราะใช้ประกาศกับคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นในชีวิตคริสเตียน ให้ตื่นตัวขึ้น

3) การฟื้นฟูของคริสตจักรห้วยแก้ว มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการฟื้นฟูในพระธรรมกิจการ ต่างกันตรงที่การฟื้นฟูของคริสตจักรห้วยแก้วไม่ได้มุ่งเน้นการประกาศ และการเป็นพยาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามผลของการฟื้นฟูก็มีส่วนในการกระตุ้นให้สมาชิกคริสตจักรทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จึงมีข้อเสนอแนะ 4 ข้อดังนี้

- 1) ก่อนการฟื้นฟูคริสตจักรควรมีการสอนและให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
- 2) ควรมีการวางแผนงาน และเตรียมงานที่ดีก่อนการฟื้นฟู
- 3) คริสตจักรไทยควรแสวงหาแนวทาง และรูปแบบของการฟื้นฟูที่เข้ากับบริบทของแต่ละคริสตจักร
- 4) หลังการฟื้นฟูคริสตจักรควรมีกิจกรรมรองรับอย่างต่อเนื่อง